



สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 14 กันยายน 2561

คนไทย 5 ล้านเสี่ยงตกงาน

'เอไอ' จ่อเข้ามาแทนที่ภายในอีก 10 ปี หน่วยงานเกษตรกรรมกระทบตะฝุ่นหนักสุด

'เอไอ' จ่อเข้ามาแทนที่ภายในอีก 10 ปี หน่วยงานเกษตรกรรมกระทบตะฝุ่นหนักสุด: เอไอเสี่ยงแย่งงานแรงงานไทยเกือบ 5 ล้านคนในปี 2028 ภาคการเกษตรเสี่ยงเจอวิกฤตหนักสุด

สถาบันวิจัย ออกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ และซิสโก บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ เปิดเผยรายงาน "เทคโนโลยีและอนาคตตงานในอาเซียน" ณ ที่ประชุมเวิร์ลด์ อีโคโนมิกส์ ฟอรัม ในเมืองฮานอยของเวียดนาม พบว่า แรงงานไทย 11.9% หรือ 4.9 ล้านคนเสี่ยงตกงานหรือต้องย้ายงานภายในปี 2028 จากการที่ภาคธุรกิจนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) มาใช้ในการทำงานแทนแรงงานมนุษย์มากยิ่งขึ้น

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

สั่งห้ามมาตรการหนุนท่องเที่ยว

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้บีโอไอไปจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเมืองรอง และโครงการไทยแลนด์ริเวียรา โดยต้องไปจัดทำมาตรการเพิ่มเติมหรือให้ไปทบทวนมาตรการให้สอดคล้องซึ่งเรื่องการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีกว่า 10 ประเภท ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้โดยได้รับการสนับสนุนยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี เช่น กิจการเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือท่องเที่ยว สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ และศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม

ที่มา : เดลินิวส์

รพท.พนักศุลกากรแลกข้อมูล เกาะติด-ล้อมคอกภัยเศรษฐกิจ

นายวิโรท สันติประภพ ผู้ว่าการศุลกากรแห่งประเทศไทย (รพท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 61 รพท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูลฉบับใหม่กับนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เพื่อทดแทนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลการนำสินค้าเข้า การส่งออกสินค้า ฉบับเก่า ซึ่งใช้มาเป็นเวลานาน ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 46 ที่ระบุเฉพาะข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศเป็นสำคัญ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อกับดูแลและงานวิเคราะห์ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินได้ละเอียดรอบด้านยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันภัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้อีกด้วย

ที่มา : เดลินิวส์

'อุตสาหกรรม' บวมศก.4จ.อีसानตอนล่าง ขีดเส้นเอกชนชงแผนใน1เดือน

"อุตสาหกรรม" ลุยพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ หลังถกเครือข่ายรัฐร่วมเอกชนและเปิด SMEs สัญจรที่โคราช สั่งรวบรวมแนวทางการพัฒนา 4 โครงการหลักลงลึกก่อนยื่นกลับใน 1 เดือน เพื่อขับเคลื่อนต่อไป ทั้งการพัฒนาอีสานทาวเวอร์ ยกกระดับผ้าไหมไทย SMEs Factory 4.0 และแบ่งมันฯ 4.0

ที่มา : ผู้จัดการฯ